

QUỲNH PHỤ

Thi đua tạo động lực phát triển kinh tế

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, kinh tế huyện Quỳnh Phụ có bước phát triển vượt bậc, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, đưa Quỳnh Phụ trở thành “cực tăng trưởng mới” của tỉnh. Yếu tố quan trọng mang lại thành công là huyện đã chủ động phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, nói đến Quỳnh Phụ là nói đến phong trào người dân tự nguyện tham gia góp quyền sử dụng đất để mở rộng đường giao thông. Từ những con đường nhỏ hẹp, lầy lội, đi lại khó khăn, đến nay, sau gần 3 năm triển khai Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, nhiều tuyến đường khang trang, to rộng đã được hình thành. Để nâng cấp, cải tạo 19 tuyến đường đã có hơn 4.200 hộ dân đồng thuận, tự nguyện hiến tặng không đòi lại khoảng 35ha đất ở và đất nông nghiệp với tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Nhượng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện khẳng định: Việc góp quyền sử dụng đất đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện, có sức lan tỏa ra



Liên kết sản xuất, tích tụ ruộng đất góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân Quỳnh Phụ.

toàn tỉnh, toàn quốc và thực tế đã đem lại hiệu quả rất cao. Hiện nay, hiến đất đã trở thành “thương hiệu” của huyện, cứ ở đâu làm đường là nhân dân hiến đất. Ông Hoàng Đình Hoàn, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nguyên cho biết: Từ phong trào góp quyền sử dụng đất không đòi lại do huyện phát động đã lan tỏa ra các địa phương, trong đó có xã Quỳnh Nguyên. Năm

2023, địa phương được tiếp nhận dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.80 và tuyến đường liên xã Quỳnh Nguyên - Quỳnh Bảo với tổng chiều dài 2.350m. Để triển khai dự án cần giải phóng 7.998,7m² đất thổ cư và đất nông nghiệp của 171 hộ dân. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn tuyên truyền, vận động, tất cả các hộ dân đều đồng thuận hiến đất để mở rộng đường.

Đến nay, tuyến đường đang trong giai đoạn hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp, với quyết tâm duy trì năng suất lúa hàng năm đạt trên 71 tạ/ha, các địa phương trong huyện đã hưởng ứng phong trào “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn” mà điển hình là thi đua tích

tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản được đồng dân tích cực hưởng ứng. Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện có 312 hộ tích tụ, thuê mượn hơn 1.376,5ha đất với quy mô sản xuất từ 2ha trở lên. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng các loại cây hàng năm, cây màu, cây ăn quả, cây dược liệu nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính

Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trong 3 đợt phát triển của Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đợt phá vỡ cải cách hành chính được huyện đặt lên hàng đầu và đây cũng là phong trào thi đua xuyên suốt các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Điều đó thể hiện quyết tâm của huyện trong nhiệm kỳ tập trung nâng cao ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ huyện đến cơ sở; kiên quyết loại bỏ tư tưởng lười biếng, ỷ lại, không nỗ lực trong công việc. Thời gian qua, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, cải cách hành chính. Từ việc luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản

lý và điều động cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2025; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đến việc sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến lớn trong cách nghĩ, cách làm tại mỗi đơn vị, địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát hiện một số cán bộ, công chức vi phạm trong một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực địa chính, tư pháp... Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xử lý kịp thời, phù hợp, được cán bộ, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Trong việc sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã, toàn huyện đã tinh gọn được gần 50 cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đến nay, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động nền nếp, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; chính quyền, cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, công chức cấp xã thực thi nhiệm vụ trách nhiệm, tận tụy, hiệu quả cao. Các phong trào thi đua đã tạo động lực đưa kinh tế Quỳnh Phụ có bước phát triển vượt bậc. Năm 2023 tiếp tục là năm huyện gặt hái nhiều thành công khi tổng giá trị sản xuất ước đạt 26.255,7 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022 (xếp thứ hai các huyện, thành phố); thu hút 59 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4.117 tỷ đồng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. An Thái (Quỳnh Phụ) là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2024, trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực huyện có thế mạnh: giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, liên kết sản xuất trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa Quỳnh Phụ tiếp tục bứt phá đi lên.

NGUYỄN CƯỜNG



Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, cải cách hành chính mang lại niềm tin trong nhân dân.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Xây dựng nhà máy xanh



Trồng và chăm sóc cây xanh đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Không chỉ duy trì vận hành 2 tổ máy phát điện bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Thái Bình còn nỗ lực triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xanh.

Công nghệ xanh

Công ty Nhiệt điện Thái Bình đang quản lý, vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 600MW, sản lượng điện phát hàng năm khoảng 3,6 tỷ kWh. Đây là công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho các địa phương khu vực phía Bắc cũng như cho cả nước. Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty cho biết: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Các tổ máy đều có đầy đủ hệ thống xử lý khí thải, lọc bụi tĩnh điện, khử lưu huỳnh FGD... Theo đó, toàn bộ khí thải được khử bởi hệ thống lọc tĩnh điện ESP, còn khói

thải được khử SO₂ bằng hệ thống khử lưu huỳnh FGD trước khi thải thoát ra ngoài bằng ống khói có chiều cao 215m. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy được thiết kế xử lý nước thải liên tục và quá trình sản xuất đáp ứng yêu cầu QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT. Nước thải làm mát tuần hoàn và hệ thống xử lý nước được kiểm soát chặt chẽ bằng thiết bị giám sát tự động và đạt các thông số kỹ thuật, chất lượng quy định về độ pH, Clo dư, nhiệt độ trước khi xả ra môi trường.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình sử dụng nguyên liệu chính là than. Mỗi năm chất thải rắn từ nhà máy khoảng 650.000 tấn được Công ty ký hợp đồng với đơn vị đôn nhận thu mua, xử lý toàn bộ lượng tro, xỉ, thạch cao. Riêng chất thải nguy hại được thu gom lưu giữ tại kho chứa riêng và Công ty ký hợp đồng với đơn vị chuyên trách đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhà

máy được đầu tư hệ thống quan trắc tự động khí thải CEMS công nghệ của Anh, hệ thống này tích hợp đầy đủ các phép phân tích và hiệu chuẩn cơ bản, kiểm soát bằng kỹ thuật số, dữ liệu cập nhật liên tục và báo cáo tự động. Công ty duy trì quan trắc môi trường định kỳ về không khí, tiếng ồn, độ rung, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất, khí thải đầu ống khói nhằm phát hiện những bất thường và kịp thời xử lý, không để xảy ra sự cố về môi trường.

Ý thức xanh

Mặc dù nhà máy nhiệt điện Thái Bình được trang bị máy móc, công nghệ hiện đại đáp ứng tốt các tiêu chí bảo vệ môi trường nhưng theo ông Tạ Trung Kiên, để xây dựng nhà máy thân thiện với môi trường thì yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ khi đưa nhà máy vào vận hành, Công ty đã xây dựng hệ thống các văn bản nội quy, quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì sự

an toàn về con người, thiết bị, môi trường. Cùng với đó, Công ty thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm, Công ty đều tổ chức diễn tập theo các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình được xây dựng trên diện tích 115ha. Bất cứ ai đã từng một lần đến thăm nhà máy không khỏi ngạc nhiên trước không gian xanh mát bởi cây cối bao phủ. Có được điều đó, Công ty đã dày công cải tạo đất, tích cực trồng cây tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Ngay từ khi đầu tư xây dựng nhà máy, chúng tôi đã bắt tay ngay vào trồng cây xanh và hàng năm vào dịp đầu xuân mới, Công ty đều phát động cán bộ, công nhân viên ra quân trồng cây. Đến nay, Công ty đã trồng, chăm sóc được khoảng 50.000 cây xanh các loại và hơn 15,4ha thảm cỏ, chiếm 37,5% toàn bộ diện tích Nhà máy. Công ty còn tích cực phối hợp chính quyền địa phương triển khai trồng cây xanh tạo vùng đệm giữa nhà máy với khu dân cư và đất canh tác của nhân dân. Liên tục 6 năm qua, hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường đã trở thành nét đẹp văn hóa, ý thức thường trực trong mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Đây chính là chứng chỉ tin cậy về một nhà máy an toàn, thân thiện với môi trường. Xây dựng nhà máy xanh cũng là giải pháp quan trọng để Công ty phát triển bền vững.

KHÁCH ĐUÀN

TÂN PHONG

Bùng sáng đường quê

Những năm qua, nhân dân xã Tân Phong (Vũ Thư) đoàn kết, vận động đóng góp kinh phí, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn. Hoạt động này góp phần hưởng ứng chương trình “Thấp sáng đường quê” mà tỉnh, huyện phát động, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuyến đường từ nhà ông Lung đến nhà ông Dũng, thôn Ô Mễ 3 dài gần 2km trước kia luôn tối tăm, vắng vẻ vào buổi tối. Cuối năm 2023, các hộ dân họp bàn, quyết định đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống chiếu sáng cho toàn bộ tuyến đường. Anh Bùi Văn Truyền cho biết: Chúng tôi tận dụng các cột điện có sẵn, các công trình tường bao, cổng dậu thuận lợi hoặc lắp đặt cột sắt để gắn bóng điện, sử dụng điện lưới để bảo đảm

ánh sáng ổn định và độ sáng cần thiết. Kinh phí xây dựng, lắp đặt cột, bóng điện 900.000 đồng/hộ, phí sử dụng điện khoảng 100.000 đồng/hộ/năm. Nhân dân trong khu dân cư rất vui vẻ đóng góp. Từ khi có điện bàn, con đi lại nhộn nhịp, yên tâm hơn nhiều.

Cùng thôn Ô Mễ 3 nhưng ở một tuyến đường khác, từ năm 2019, hơn 120 gia đình của một hộ dân cư đã tự đóng góp mỗi hộ hơn 500.000 đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường. Ông Bùi Văn Nghiêng, người dân tại khu dân cư này chia sẻ: Khi bắt tay vào triển khai, chúng tôi thành lập tổ điều hành, phân công người thu tiền đóng góp, người giữ quỹ, người phụ trách giám sát thi công, người đảm nhận việc nộp tiền điện hàng tháng. Chúng tôi được phép lắp công tơ riêng, tạo thuận lợi thanh toán tiền điện hàng tháng. Vào cuối năm, chúng tôi công khai số tiền

thu, chi liên quan đến tuyến đường điện này nên nhân dân rất yên tâm, tin tưởng. 5 năm qua, chúng tôi được hưởng lợi từ thành quả do chính mình tạo dựng.

Cùng với thôn Ô Mễ 3, thời gian qua, 6 thôn còn lại của xã Tân Phong cũng tích cực hưởng ứng phong trào lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quê. Ông Nguyễn Hữu Ngạn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù là địa bàn tiếp giáp thành phố nhưng mấy năm trước, khi chưa có điện thấp sáng đường làng ngõ xóm, Tân Phong vẫn mang dáng vẻ của vùng nông thôn, chưa văn minh, an ninh trật tự vào ban đêm khá phức tạp. Trước thực tế này, đặc biệt khi tỉnh, huyện phát động chương trình “Thấp sáng đường quê”, nhân dân xã Tân Phong đã tích cực hưởng ứng. Xã, thôn thường xuyên tuyên truyền cơ chế hỗ trợ của các cấp, ý nghĩa, hiệu quả của công trình. Bà con ở mỗi khu dân

cư đồng thuận, đoàn kết, tự thành lập các tổ, nhóm để huy động kinh phí, quản lý, lắp đặt, vận hành hệ thống chiếu sáng ở từng tuyến đường. Đến nay, sau 5 năm, trên địa bàn xã có 19,3km (đạt 91%) đường trục xã, trục thôn đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng; kinh phí lắp đặt từ 40 - 100 triệu đồng/tuyến, tổng kinh phí lắp đặt hơn 1 tỷ đồng do người dân đóng góp, ủng hộ.

Người dân xã Tân Phong sử dụng điện lưới để chiếu sáng đường quê nên chất lượng ánh sáng tốt, ổn định, hiệu quả sử dụng cao. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giao thông, sinh hoạt của bà con, hệ thống chiếu sáng đường quê còn góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nhờ môi trường sáng, sạch, đẹp, thu hút người dân tập luyện dân vũ, thể dục thể thao. Bà Nguyễn Thị Vũ, thôn Thụy Bình chia sẻ: Có đường đẹp, giờ có thêm điện sáng, quê hương đổi thay từng ngày, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào. Chúng tôi tự tin rằng điện mạng làng quê mình giờ cũng sáng đẹp, văn minh, chẳng thua thành phố là mấy.

Thời gian tới, xã Tân Phong tiếp tục vận động nhân dân lắp đặt điện chiếu sáng trên tuyến đường trục thôn Mễ Sơn 1, góp phần bao phủ diện chiếu sáng 100% tuyến đường trục thôn, trục xã. Ngoài ra, vận động các gia đình lắp đặt camera giám sát để góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Những cung đường bừng sáng góp phần đổi thay diện mạo làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của bà con, góp phần đưa Tân Phong sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao.

QUỲNH LƯU



Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn cũng là trục giao thông chính của xã Tân Phong (Vũ Thư) được lắp đặt hệ thống chiếu sáng tạo thuận lợi cho nhân dân khi tham gia giao thông.